

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงาน : สำนักงานนามัยการเจริญพันธุ์

นโยบาย : การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน
มาตรการที่ 4 การพัฒนา หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดบริการ ยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัยด้วย ยาที่ถูกต้องตาม กฎหมาย	กิจกรรมที่ 8 จัดประชุมพัฒนา หลักสูตรการเรียน การสอนเรื่อง อนามัยการเจริญ พันธุ์สำหรับ สถาบันอุดมศึกษา	ต.ค. 63 – ก.พ. 64	2 ครั้ง	<p>ครั้งที่ 1 จัดประชุม วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสภาวิชาชีพ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA) โดยมีนายแพทย์พีระยุทธ สาณุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนามัยการเจริญพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและร่วมพิจารณาร่างหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บัณฑิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถนำความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS: Youth Friendly Health Services) การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ไปปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม นรพัฒน์ สำนักงานนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (กฎหมาย, YFHS, FP, SA) โดยมีนายแพทย์ประวิช ชวชลาศัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนามัยการเจริญพันธุ์ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและร่วมพิจารณาร่างหลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้บัณฑิตและนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถนำความรู้ ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวกับมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS : Youth Friendly Health Services) การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด</p>

มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ไปปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รูปภาพกิจกรรม

